

Số: /BC-HĐND-KTXH

Hón Quản, ngày 15 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XII, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Xây dựng Chương trình công tác năm 2024:

Sau khi kết thúc kỳ họp cuối năm 2023, căn cứ Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2024 và Chương trình công tác năm 2024 của Thường trực HĐND huyện, Ban hành Ban KT – XH đã xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến và ban hành Chương trình công tác năm 2024 của Ban. Nội dung chương trình công tác đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện bằng các nội dung công việc theo từng quý và trên các lĩnh vực cụ thể. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội và việc thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri.

2. Hoạt động giám sát:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban KT – XH đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề “Công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2024”. Kết thúc đợt giám sát, Ban đang xây dựng báo cáo để đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và nguyên nhân, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh thực hiện giám sát chuyên đề, Ban KT – XH cũng thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên đối với những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kinh tế - Xã hội phụ trách, như: Theo dõi việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban KT – XH; giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 đối với UBND cấp huyện và UBND các xã, thị trấn; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và công dân. Hoạt động giám sát được thực hiện thông



qua tham dự các cuộc họp trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản; nghiên cứu nội dung các văn bản sau khi ban hành; thông qua hoạt động tiếp công dân và tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND huyện; tiếp nhận thông tin qua phương tiện thông tin đại chúng, hoặc tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị trực tiếp từ cử tri...

Ban KT – XH đã nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến và hoàn thành báo cáo đề nghị nội dung giám sát năm 2025 của HĐND huyện thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, trình thường trực HĐND huyện xem xét.

3. Hoạt động thẩm tra:

Ban KT – XH đã thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND huyện khóa XII, bao gồm: Kỳ họp thứ 11, thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết về Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương, Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương; tại kỳ họp thứ 12, thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh nguồn dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024; quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C – nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 – 2025, Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương, Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương; tại kỳ họp thứ 13, thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết: Tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023, Chủ trương đầu tư dự án nhóm C nguồn ngân sách địa phương, tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2024; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách địa phương; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách địa phương.

Nhìn chung, hoạt động thẩm tra được tổ chức thực hiện đúng quy định; các báo cáo được ban hành đúng tiến độ theo thời gian yêu cầu; nội dung báo cáo thẩm tra đã nêu rõ được chính kiến, quan điểm đối với nhiều vấn đề.

4. Hoạt động khác:

Trong năm 2024, Ban KT – XH đã tham mưu cho Thường trực HĐND về việc quyết định điều chỉnh dự toán và phân bổ dự toán ngân sách do UBND huyện trình, gồm 02 công văn, 05 báo cáo cụ thể: Thực hiện sự chỉ đạo tại văn bản số 23/HĐND-TH ngày 01/4/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc tham mưu Thường trực HĐND huyện cho ý kiến việc điều chỉnh tăng dự toán chi đối với Ban chỉ huy Quân sự huyện theo Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 01/4/2024 của UBND huyện; thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 50/HĐND-TH ngày 03/5/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc tham mưu Thường trực HĐND huyện cho ý kiến việc điều chỉnh thu, chi theo Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 02/5/2024 của UBND huyện; Thực hiện Công văn số 65/HĐND-TH ngày 21/5/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc tham mưu Thường trực HĐND huyện cho ý kiến việc điều

chính dự toán đối với một số cơ quan, đơn vị; Thực hiện Công văn số 98/HĐND-TH ngày 01/7/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc tham mưu Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán theo Tờ trình số 89/TTr - UBND của UBND huyện; Thực hiện Công văn số 111/HĐND-TH ngày 9/7/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc tham mưu Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện Hớn Quản năm 2023.

Ngoài ra, thực hiện Công văn số 20/HĐND-TH, ngày 26/3/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc báo cáo tổng kết thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ban KT-XH cũng đã xây dựng báo cáo.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban KT – XH đã tham gia các đợt khảo sát của Thường trực HĐND, tham gia giám sát các chuyên đề của các Ban HĐND. Phối hợp với các Ban HĐND huyện xem xét và cho ý kiến nội dung tổng hợp kiến nghị của cử tri và nội dung trả lời kiến nghị của cử tri đợt tiếp xúc sau kỳ cuối năm 2023 và trước kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND huyện. Tham dự các cuộc họp bàn thảo nội dung, chương trình các kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện (kỳ họp 11 và 12) và kỳ họp thường kỳ giữa năm 2024, các cuộc họp do UBND huyện tổ chức để lấy ý kiến về một số dự thảo báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 13.

Tiếp tục theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, trong đó quan tâm đến các vấn đề nóng, được dư luận và cử tri quan tâm như đảm bảo vệ sinh môi trường trong hoạt động chăn nuôi và sản xuất kinh doanh; đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông; nhu cầu, chất lượng sử dụng điện sinh hoạt của người dân vùng sâu; thu gom, xử lý rác thải; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án do nhà nước thu hồi đất...

5. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được:

Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, sự tích cực phối hợp của MTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện... Do đó việc tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban đảm bảo đúng tiến độ thời gian đề ra theo Chương trình công tác năm; hiệu quả hoạt động từng bước được cải thiện và nâng cao.

2. Hạn chế và nguyên nhân:

Hoạt động thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ của HĐND còn bị động về mặt thời gian. Nguyên nhân do các đơn vị trình báo cáo chậm gửi tài liệu thẩm tra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Căn cứ những kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân trong 6 tháng đầu năm, Ban KT – XH đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên đối với những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kinh tế - Xã hội phụ trách, như: Theo dõi việc ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Ban KT – XH; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và công dân.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đối với các nội dung còn lại trong chương trình công tác năm 2024 của Ban.

- Tham gia các đợt giám sát chuyên đề, các đợt khảo sát năm 2024 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và các đợt khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện (nếu có).

- Tham dự các cuộc họp, hội nghị của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện theo sự phân công.

- Tham dự các hội nghị, hội thảo, các đợt tập huấn về chuyên môn năm 2024 (nếu có).

- Thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm 2024 và các kỳ họp chuyên đề (nếu có) theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

- Xây dựng Chương trình công tác năm 2025 của Ban KT – XH.

Nơi nhận:

- Thường trực HU;
- Thường trực HĐND;
- Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện;
- Văn phòng. HĐND-UBND;
- Lưu VT, Ban KT-XH.

**KT. TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Mỹ Linh